

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN

Số: /CV - UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phùng Chí Kiên, ngày tháng năm 2024

“ V/v đề nghị các nhà mạng VNPT, Viettel, FPT,
truyền hình cáp hạ ngầm cáp mạng và đảm
bảo mỹ quan đô thị trên địa bàn phường”

Kính gửi: - Các nhà mạng VNPT, Viettel, FPT, truyền hình cáp

Từ những giai đoạn trước, UBND phường đã luôn đồng hành chia sẻ với các Đơn vị nhà mạng, như việc lắp đặt hệ thống mạng lên cột điện để nhằm giảm chi phí đầu tư đối với các nhà Mạng, đồng thời nhằm phục vụ cho nhu cầu của Nhân dân được kịp thời, cũng như sự phát triển của xã hội. Nhưng việc lắp đặt của các nhà mạng không khoa học, lắp đặt một cách tùy tiện không theo quy hoạch, dẫn đến mất mỹ quan đô thị làm cho Người dân rất bức xúc và bất bình.

Nhưng hiện nay trên địa bàn phường Phùng Chí Kiên nói chung, tổ dân phố Ngọc Lập và Nghĩa Lộ nói riêng đã và đang đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, toàn bộ hệ thống lưới điện hạ thế và hệ thống nhà mạng đều phải theo quy hoạch vừa đảm bảo nhu cầu phục vụ dân sinh, vừa đảm bảo cảnh quan đô thị.

UBND phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đề nghị các Đơn vị nhà mạng (Viettel, FPT, VNPT, Truyền hình cáp Việt Nam) trên địa bàn thị xã Mỹ Hào đang có tài sản (dây cáp Internet) trên các tuyến đường, ngõ, xóm trong địa bàn phường Phùng Chí Kiên khẩn trương tổ chức kế hoạch rà soát toàn bộ các đường dây do đơn vị đã đầu tư và đang quản lý không còn sử dụng hoặc đang sử dụng, không đảm bảo mỹ quan đô thị, vi phạm an toàn giao thông, vi phạm hành lang, kết cấu hạ tầng đường bộ được cụ thể như sau:

1, Đối với tổ dân phố Ngọc Lập:

- Ngày 18/10/2023, UBND phường đã gửi Công văn số 45 đến Chi nhánh điện Mỹ Hào với nội dung hạ chuyển đường điện 0,4 kV sau trạm biến áp Tú Mỹ 6 để hạ lưới điện, hiện tại tuyến đường của tổ dân phố Ngọc Lập, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã thi công xong, hệ thống lưới điện đã được hạ ngầm, các cột đèn chiếu sáng đã được lắp đặt đảm bảo mỹ quan đô thị. Nhưng ngược lại dây cáp của các nhà mạng đã tùy tiện lắp đặt vào cột đèn điện chiếu sáng vừa gây mất mỹ quan đô thị và mất an toàn, rất nguy hiểm đến tính mạng của người dân (nếu sự cố xảy ra).

- Ngày 06/11/2023, UBND phường đã gửi Công văn số 47 đến các Đơn vị nhà mạng (Viettel, FPT, VNPT, Truyền hình cáp Việt Nam). Nhưng cho đến nay, chưa Đơn vị nhà mạng nào tiến hành triển khai thực hiện.

- UBND phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hòa, tỉnh Hưng Yên một lần nữa đề nghị các nhà mạng khẩn trương triển khai kiểm tra, ra soát các đường dây do Đơn vị đã đầu tư và đang quản lý không còn sử dụng hoặc đang sử dụng, không đảm bảo mỹ quan đô thị, vi phạm an toàn giao thông, vi phạm hành lang, kết cấu hạ tầng đường bộ và vi phạm trật tự xây dựng, thời gian đến ngày 16/8/2024 là phải thực hiện xong.

2, Đối với tổ dân phố Nghĩa Lộ.

- Các tuyến đường giao thông đã được đầu tư, nâng cấp rất đẹp, đảm bảo cảnh quan đô thị nhưng hệ thống đường dây Internet của các Đơn vị đấu nối chưa khoa học, mất mỹ quan đô thị, đặc biệt ngay Cổng chào của Tổ dân phố.

- UBND phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hòa, tỉnh Hưng Yên đề nghị các nhà mạng khẩn trương triển khai kiểm tra, ra soát các đường dây do đơn vị đã đầu tư và đang quản lý không còn sử dụng hoặc đang sử dụng, không đảm bảo mỹ quan đô thị, vi phạm an toàn giao thông, vi phạm hành lang, kết cấu hạ tầng đường bộ và vi phạm trật tự xây dựng, thời gian đến ngày 16/8/2024.

UBND phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hòa, tỉnh Hưng Yên rất mong nhận được sự phối hợp của các Đơn vị nhà mạng (Viettel, FPT, VNPT, Truyền hình cáp Việt Nam) trên địa bàn thị xã Mỹ Hòa để chấn chỉnh việc lắp đặt các đường dây do đơn vị đã đầu tư và đang quản lý không còn sử dụng hoặc đang sử dụng sao cho an toàn, thẩm mỹ, đồng thời tiến hành tổ chức hạ ngầm các đường dây cáp mạng đúng với chủ trương hạ ngầm lưới điện, hệ thống Internet của thị xã Mỹ Hòa.

(mong rằng các Đơn vị nhà mạng chủ động liên hệ với đồng chí Vũ Văn Thuân, Công chức Văn phòng UBND phường Phùng Chí Kiên, số điện thoại: 0962333226).

UBND phường Phùng Chí Kiên trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THANH BÌNH